



ประกาศสำนักวิชาจีนวิทยา

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดเชื้อและรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย

สำนักวิชาจีนวิทยามีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักศึกษา โดยปัจจุบันมีนักศึกษาของสำนักวิชาเข้าร่วมโครงการศึกษาระยะสั้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยาจึงเห็นสมควรดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ Huaqiao University ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ให้พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ ก่อนกลับเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ Beijing Language and Culture University ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนวันที่ 18 มกราคม 2563 ให้พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียนภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และให้นักศึกษาที่เดินทางกลับหลังจากวันที่ 18 มกราคม 2563 ให้หยุดเรียน เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ให้งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร 0 5391 4119 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแทน โดยสำนักวิชาจะได้ประสานงานขอคืนค่าธรรมเนียมต่างๆ จาก Beijing Language and Culture University ต่อไป

3. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ Fudan University และ Xiamen University สำนักวิชาจีนวิทยา ขอยกเลิกโครงการฯ ในปีการศึกษา 2562 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ให้ความสำคัญต่อการระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) และในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแทน สำหรับค่าที่พักที่ได้ชำระให้ Fudan University สำนักวิชาจะได้ประสานงานขอคืนค่าธรรมเนียมต่อไป

/4. นักศึกษา . . .

4. นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ Jinan University ขอให้เลื่อนตัวเครื่องบินโดยสารออกไปก่อน โดยสำนักวิชาจะประสานการจัดโครงการส่งเสริมภาษากับ Jinan University เมื่อสถานการณ์ปกติ และในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแทน

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563



(รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา